

ที่ สฎ ๐๐๑๗.๒/ว ๗๐๕๓



ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ถนนดอนนก อ.เมือง สฎ ๘๔๐๐๐

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง การประชาสัมพันธ์และการเข้าใช้งาน “ระบบการแสดงผลข้อมูลการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ ในระดับพื้นที่” (ระบบ Showcase)

เรียน หัวหน้าส่วนราชการสังกัดราชการส่วนภูมิภาค หัวหน้าส่วนราชการสังกัดราชการส่วนกลาง หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หัวหน้าหน่วยงานอิสระของรัฐ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี นายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง

ด้วยจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับแจ้งจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ว่า มีภารกิจสำคัญในการประสานเชื่อมโยงการดำเนินงานร่วมกับภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ ไปสู่การปฏิบัติ ทั้งในระดับนโยบายและระดับพื้นที่ โดยมีการดำเนินงานในระดับพื้นที่ มุ่งเชื่อมโยงข้อมูลความรู้เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพ และออกแบบโมเดลการขับเคลื่อนที่เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทพื้นที่ เชื่อมโยงการดำเนินงานของภาคีการพัฒนาที่หลากหลาย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และองค์กรระหว่างประเทศ ให้สามารถมุ่งขับเคลื่อนการพัฒนาในระดับพื้นที่ร่วมกันได้อย่างมีบูรณาการ โดยใช้ปัญหา ความต้องการ และศักยภาพของพื้นที่เป็นตัวตั้ง รวมถึงเชื่อมโยงสู่นโยบาย โดยมุ่งนำบทเรียนและโมเดลการพัฒนาที่ได้จากการทดลองขับเคลื่อนไปสู่การปรับปรุงระบบการออกแบบโครงการ/มาตรการ และการพัฒนานโยบายหรือยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ในการนี้ สศช. จึงได้พัฒนา “ระบบการแสดงผลข้อมูลการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ ในระดับพื้นที่” (The Showcase Platform for Local Implementation of the 13th National Economic and Social Development Plan หรือ ระบบ Showcase) เพื่อเป็นแพลตฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงาน ความสำเร็จ และบทเรียนจากการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ในระดับพื้นที่ ซึ่งจะสนับสนุนให้การเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเชื่อมโยงการดำเนินงานระหว่างภาคีเครือข่ายและหนุนเสริมให้ภาคีเครือข่ายเข้ามามีบทบาทในการร่วมขับเคลื่อน และการเชื่อมโยงบทเรียนในพื้นที่สู่การปรับปรุงแผนและนโยบายที่เกี่ยวข้องอยู่บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ได้อย่างแท้จริง

จังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงขอประชาสัมพันธ์ “ระบบการแสดงผลข้อมูลการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ ในระดับพื้นที่” และขอให้ท่านพิจารณาเข้าใช้งานระบบ Showcase และ/หรือนำเข้าข้อมูล เพื่อส่งเสริมให้ระบบ Showcase เป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงการดำเนินงานในพื้นที่สู่การบรรลุจุดหมายการพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ ต่อไป สำหรับอำเภอ ให้แจ้งเทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ทราบด้วย รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ท้ายหนังสือ

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา



สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

โทร/โทรสาร ๐-๗๗๒๗-๒๕๒๖

ขอแสดงความนับถือ

(นายบัณฑิต สติธवाल)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปฏิบัติราชการแทน